

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขารัฐกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บไซต์ โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 1. มีความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล 3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร 4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลือกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง 2. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขารัฐกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้บริหารความมั่นคงเว็บไซต์ ผู้บริหารความมั่นคงเครือข่าย ผู้บริหารเว็บไซต์ เป็นต้น

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

- U** ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- U** บริหารจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- U** บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล